



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/๑๗๖

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน ทุกหน่วยงาน

ด้วยปัจจุบันส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยได้มีการขออนุมัติจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศจำนวนมาก ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบทั้งรูปแบบและเนื้อหาของสาระของ “ร่าง” บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ก่อนเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ หรือลงนามต่อไป แต่เนื่องจากส่วนงานต่าง ๆ ได้ดำเนินการยก “ร่าง” บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ โดยใช้รูปแบบเอกสารแตกต่างกัน อีกทั้งยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับประเภทของบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ทำให้หน่วยงานที่ตรวจสอบเอกสารดังกล่าวต้องใช้เวลาดำเนินการค่อนข้างมาก และพบข้อขัดข้องหลายประการ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการของส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดความสะดวกรวดเร็วต่อผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายกฎหมาย จึงได้ดำเนินการจัดทำรูปแบบมาตรฐานบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ โดยจำแนกเป็น

๑. บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ซึ่งเป็นเอกสารที่มีลักษณะเป็นการกำหนดกรอบความร่วมมืออย่างกว้าง และมีผลผูกพันทางกฎหมาย

๒. บันทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement : MOA) ซึ่งเป็นเอกสารที่มีลักษณะเป็นการลงรายละเอียด และสามารถใช้อย่างบังคับระหว่างคู่ความร่วมมือได้เช่นเดียวกับสัญญา

รวมถึงเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเภทของบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

ในการนี้ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้ทุกหน่วยงานและส่วนงานในมหาวิทยาลัยได้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน ทั้งนี้ บุคลากรสามารถดาวน์โหลดรูปแบบมาตรฐานบันทึกความร่วมมือทางวิชาการได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ และหากมีข้อขัดข้องในการปฏิบัติประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายกฎหมาย เสนอที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

๓๕

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรูปแบบมาตรฐานบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามที่เสนอ และให้แจ้งทุกหน่วยงานเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ